



ประกาศเทศบาลนครระยอง  
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
สังกัดเทศบาลนครระยอง

ตามประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาล  
นครระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) และได้ดำเนินการเลือกสรรแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจ  
ตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน  
การเลือกสรรของแต่ละตำแหน่งรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีได้เรียงลำดับผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา  
ตามลำดับของแต่ละตำแหน่ง กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตรารว่าง และภายหลัง  
มีอัตรารว่าง ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่งเทศบาลนครระยองพิจารณาแล้วเห็นว่า  
สามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกเทศมนตรีนครระยอง อาจพิจารณาจัดจ้าง  
ผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ อนึ่ง ประกาศบัญชี  
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวนี้ให้มีอายุ ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)  
นายกเทศมนตรีนครระยอง

แบบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
กองการศึกษา โรงเรียนนครระยองวิทยาคม		
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (เอกคหกรรม)		
๑	นางสาวจารุวรรณ ปานใหม่	ระยะเวลาการจ้าง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ความเห็นชอบ
กองการศึกษา โรงเรียนนครระยองวิทยาคม		
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (เอกคณตรีไทย)		
๑	นายกวีทัศน์ อะโสต	ระยะเวลาการจ้าง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ความเห็นชอบ
๒	นายภาณุพงศ์ สุทธิจันทร์	ระยะเวลาการจ้าง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ความเห็นชอบ
๓	นายฤทธิชัย บุญสม	
กองการศึกษา โรงเรียนนครระยองวิทยาคม		
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (เอกคณิตศาสตร์)		
๑	นางสาวปิยะพร จันทะศรี	ระยะเวลาการจ้าง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ความเห็นชอบ
กองการศึกษา โรงเรียนนครระยองวิทยาคม		
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู (เอกฟิสิกส์)		
๑	นายปิยะพงษ์ สุทธิชาติ	ระยะเวลาการจ้าง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ระยองมีมติให้ความเห็นชอบ